

## เรื่อง การเจรจาเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการเงินจากธนาคารโลก

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการของมาตรการที่จะต้องปฏิบัติสำหรับ "โครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการเงินเพื่อช่วยให้ธุรกิจฟื้นตัว" (Economic and Financial Adjustment Loan for Corporate Recovery) จากธนาคารโลก วงเงินจำนวน 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐไปแล้วเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2541

ในวันนี้กระทรวงการคลังได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงการเจรจาวางสัญญาเงินกู้ (Agreed Minutes of Negotiations) สำหรับโครงการดังกล่าว ระหว่างกระทรวงการคลังและธนาคารโลก ก่อนที่จะมีการนำโครงการนี้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารของธนาคารโลกพิจารณาอนุมัติในวันที่ 7 กรกฎาคม 2541 การขอรับเงินกู้นี้ รัฐบาลไทยมีภาระผูกพันที่จะต้องดำเนินการตามกรอบนโยบายและแผนปฏิบัติการในเรื่องต่างๆ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

### 1. ในด้านเศรษฐกิจมหภาคและการคลัง

รัฐบาลจะดำเนินนโยบายทางการเงินอย่างมั่นคงเพื่อเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และจะจัดเตรียมแผนการจัดการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน โดยรัฐบาลจะพิจารณาถึงอุปสรรคทางด้านภาษีที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาการแข่งขัน โดยเฉพาะอุปสรรคด้านภาษีที่ขัดขวางการพัฒนาธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ในนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicles) และรัฐบาลจะทบทวนกฎหมายภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเอื้ออำนวยต่อการปรับโครงสร้างหนี้และทุนของนิติบุคคล ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้มีการตั้งคณะทำงานดังกล่าวเพื่อดำเนินการแล้ว

### 2. ในด้านการปรับโครงสร้างทางการเงิน

รัฐบาลมีเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการแก้ปัญหาบริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ 56 แห่งที่ถูกระงับการดำเนินกิจการ โดยกระทรวงการคลังจะเร่งให้องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) ชาญทรัพย์อินโฟเรจชั่นโดยเร็วและจะเร่งดำเนินการให้บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (บยส.) สามารถเบิกจ่ายเงินเพิ่มทุนให้ครบจำนวน 10,000 ล้านบาท อีกทั้งจะดูแลระบบการจัดการข้อมูลต่างๆ เพื่อทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังและ ธปท. จะดูแลการกำกับตรวจสอบสถาบันการเงิน ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้มีการศึกษาวิธีการและมาตรฐานต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในการกำกับดูแลและตรวจสอบสถาบันการเงินให้มีประสิทธิภาพซึ่งรวมไปถึงปรับปรุงกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

### 3. ในด้านการปฏิรูปกฎหมาย

เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสากลและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน รัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันแก้ไขปรับปรุงกฎหมายล้มละลายในส่วนที่ว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรมยิ่งขึ้น

นอกจากนี้รัฐบาลยังได้พิจารณาปรับปรุงกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับหลักประกันเพื่อใช้ในกระบวนการบังคับหลักประกันให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเร็วขึ้นภายในระยะเวลาอันสั้น ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองประโยชน์และให้ความเป็นธรรมแก่เจ้าหนี้และลูกหนี้

### 4. ในด้านการปรับปรุงมาตรฐานและวิธีปฏิบัติทางบัญชี

ทางการจะมีการปรับปรุงมาตรฐานและวิธีการปฏิบัติทางบัญชีของประเทศไทยให้สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในระดับนานาชาติ ถึงแม้ว่าในปัจจุบันมาตรฐานการบัญชีโดยรวมของประเทศไทยจะสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีนานาชาติอยู่แล้ว แต่นับว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ ดังนั้น ทางราชการโดยกระทรวงการคลัง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ จะร่วมกันดำเนินการและจะมอบให้สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดทำมีการศึกษาวิธีการ วิเคราะห์ผลตอบแทนของแต่ละวิธี ตลอดจนศึกษากฎหมายระเบียบ ข้อบังคับหรือร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการบัญชีและการสอบบัญชี เพื่อเสนอความคิดเห็นให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

### 5. ในด้านการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

รัฐบาลจะดำเนินการออกพระราชบัญญัติทุนของรัฐวิสาหกิจต่างๆ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะทำการวางแผนแม่บทการแปรรูปรัฐวิสาหกิจทั้งระบบให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว สำหรับการดูแลและบริหารการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ รัฐจะให้มีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมารับผิดชอบโดยตรง ซึ่งกระทรวงการคลังจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้เห็นชอบโดยเร็ว

สำหรับเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างจำนวน 400 ล้านดอลลาร์ 200. หรือประมาณ 16,000 ล้านบาทนั้น คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินกู้ได้ในกลางเดือนกรกฎาคม ศกนี้ และรัฐบาลจะนำเงินจำนวนนี้ไปใช้ในการเพิ่มทุนหรือให้กู้แก่สถาบันการเงินของรัฐเพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องต่อไป